

รายงานการประชุมคณะกรรมการสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา

ครั้งที่ 11 / 2554

ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2554

ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2M

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

นายสาขัณ พุทธลา, นายสุรศักดิ์ เครือหงษ์, นางสาวชื่นชีวิน พลายนบัว, นางสาวอัญชลี โพธยารมย์, นางสาวณัฐวรรณ สุขทั่ว, นางสาวนัทธี เพ็องฟู, นายสุนทร ปาละพันธ์, นายอดิศร เนียมแก้ว, นายวิเชียร ทูวิลา, นายขวัญชัย ช้างเกิด, ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ เสกนาโชค

**ผู้ไม่มาประชุม**

ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์, นายธีรฉวัลย์ ปานกลาง, นางสาวพรธิภา ไกรเทพ

เริ่มประชุม 10.04 น.

**วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**1.1 การอบรมผู้นำนิสิต รุ่นที่ 19**

ผู้อำนวยการสำนักฯ แจ้งเรื่อง การอบรมผู้นำนิสิตที่ผ่านมา โดยได้มอบให้นายวิเชียรเป็นผู้สรุป การเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

มีนิสิตที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 154 คน และการดำเนินการกิจกรรมค่ายผ่านไปด้วยความ เรียบร้อย ซึ่งนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ความร่วมมือดี และได้มอบหมายให้นางสาวณัฐวรรณเป็นผู้สรุปงาน และ นำเข้าที่ประชุมให้ทันภายในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2554 นี้

**1.2 การประชุมธรรมนูญนิสิต**

ผู้อำนวยการสำนักฯ แจ้งเรื่อง การจัดประชุมธรรมนูญนิสิต โดยได้เชิญรองอธิการบดี, รอง ผู้อำนวยการสำนัก, รองคณบดีทั้ง 4 คณะ และนายกองค์การนิสิตนักศึกษาและสภานิสิตนักศึกษาเข้าร่วมประชุมใน วันวันที่ 18 สิงหาคม 2554 เวลา 13.00 – 16.30 น. ที่ผ่านมามีเอกสารที่ต้องแก้ไขบางข้อและมอบหมายให้ นายสุนทร จัดทำเอกสารที่แก้ไขแล้วแจกให้คณะกรรมการเพื่อทำการตรวจสอบและทำเล่มเข้าที่ประชุมคอม.ในวัน ศุกร์ ซึ่งหลังจากการประชุมธรรมนูญนั้น ได้มีการพูดคุยกับคุณสมคิด เกี่ยวกับการปรับขึ้นค่าประกันอุบัติเหตุในปี การศึกษา 2555 และจะต้องดำเนินการทำประกาศการปรับขึ้นค่าประกันอุบัติเหตุด้วย

**1.3 การตรวจประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย**

ผู้อำนวยการสำนักฯ แจ้งเรื่อง การตรวจประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยมอบให้นางสาว ชื่นชีวิน เป็นผู้แจ้งในที่ประชุมเกี่ยวกับการเตรียมการในการตรวจประกันครั้งนี้ ซึ่งนางสาวชื่นชีวิน แจ้งว่า มหาวิทยาลัยจะมีการตรวจประกันในวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ซึ่งได้จัดเตรียมนิสิตสำหรับต้อนรับ และตอบคำถาม จำนวน 8 คน ซึ่งในคำสั่งประกันฯ จะมีชื่อของเจ้าหน้าที่ของสำนักฯ ทุกคน โดยในช่วงเช้าของวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ผู้อำนวยการสำนักฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวชื่นชีวิน, นางสาวนัทธี, นายสุนทร, และว่าที่ร้อยโทบัญญัติ ขึ้นไป ช่วยงานประกันคุณภาพ ส่วนนางสาวอัญชลี และนายขวัญชัย ดูแลประจำที่งานอนามัย และสำนักฯ ส่วนวันที่ 24 สิงหาคม 2554 สำนักฯ ได้ส่งนางสาวชื่นชีวิน และนายวิเชียร เพื่อตอบคำถามของคณะกรรมการประกันคุณภาพด้วย

**1.4 การประชุมเครือข่ายหอพัก**

ผู้อำนวยการสำนักฯ แจ้งเรื่อง ในวันที่ 23 สิงหาคม 2554 จะมีการประชุมผู้ประกอบการหอพัก ณ ห้องประชุมสุริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3 โดยมอบหมายให้นายวิเชียรจัดโต๊ะแบบ โต๊ะกลมสำหรับการประชุม พร้อม ทั้งมอบให้นายสุนทรตั้งไมค์ประชุมให้เรียบร้อย และได้มอบหมายให้นายวิเชียรร่างเอกสารการทำสัญญาระหว่าง ผู้ประกอบการหอพักกับมหาวิทยาลัยฯ ด้วย

## 1.5 การทะเลาะวิวาทของนิสิต

ผู้อำนวยการสำนักฯ แจ้งเรื่อง การทะเลาะวิวาทของนิสิต โดยได้มอบหมายให้อาจารย์สุรศักดิ์ เรียกนิสิตที่มีปัญหามาคุยและอาจารย์ธีรธวัชเป็นผู้ดูแลเรื่องกรณีนี้นิสิตถูกทำร้ายร่างกาย ณ อาคาร 27 โดยทางผู้ปกครองของนิสิตที่ถูกทำร้ายร่างกายต้องการพบกับนิสิตอีกฝ่ายเพื่อยุติและไม่เอาความ กับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และได้มอบหมายให้อาจารย์สุรศักดิ์ดูแลในช่วงเวลาเย็นเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ปัญหาหนักที่สุด

## 1.6 การประชุมสรรหาคนบดที่กำลั้งหมควาระ

ผู้อำนวยการสำนักฯ แจ้งเรื่อง การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554 เพื่อทำการสรรหาคนบดคณะครุศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการที่กำลั้งหมควาระลง

## 1.7 ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ก.พ.ร.)

ผู้อำนวยการสำนักฯ แจ้งเรื่อง สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ทำการแจ้งผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมหาวิทยาลัยได้รับคะแนนผลการประเมิน เท่ากับ 4.2165 (คะแนนเบื้องต้น) ซึ่งถือเป็นคะแนนที่ค่อนข้างสูงมาก แสดงให้เห็นถึงคุณภาพการบริหารราชการของมหาวิทยาลัย  
ที่ประชุมมีมติรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2554

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

### 3.1 การทะเลาะวิวาทของนิสิต

ผู้อำนวยการสำนักฯ มอบหมายให้อาจารย์สุรศักดิ์และอาจารย์ธีรธวัชเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามและดูแลให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

### 3.2 การส่งสื่อกีฬาที่ผิดขนาด

อาจารย์สุรศักดิ์ แจ้งว่าได้ทำการติดต่อกับบริษัทแล้ว และให้นิสิตรับไปเรื่อย ๆ ก่อน โดยขนาดไหนที่นิสิตสามารถใส่ได้ก็ให้ไปก่อนส่วนที่ใส่ไม่ได้ก็จะรวบรวมและส่งให้กับทางบริษัทเพื่อทำแก้ไขต่อไป

### 3.3 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศลาว

ผู้อำนวยการสำนักฯ ได้มอบหมายให้นายวิเชียรตามเอกสารที่ท่านอธิการบดีได้อนุมัติแล้วนำมาให้กับสำนักวิเทศสัมพันธ์เพื่อทำเรื่อง พร้อมทั้งรายชื่อนิสิตที่เป็นภาษาอังกฤษ และทำหนังสือไปราชการพร้อมแนบกำหนดการให้เรียบร้อย โดยมอบหมายให้นางสาวนันทิช่วยดูแลในส่วนนี้ด้วย

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ไม่มี

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

### 5.1 สนามเบตมินตัน

อาจารย์สุรศักดิ์ แจ้งเรื่อง การใช้เงินบก.ศ. (คงคลัง) ในการจัดซื้อสนามเบตมินตันนั้น ขณะนี้กำลังดำเนินการอัดขาง และอยู่ในช่วงของการตีเส้นสนาม ซึ่งบริษัทจะนำมาส่งในวันพุธหรือพฤหัสบดี นี้

### 5.2 การสรุปกิจกรรมของศูนย์เวชศึกษาป้องกัน

ว่าที่ร้อยโทบุญญติ แจ้งว่า ในวันที่ 30 สิงหาคม 2554 จะจัดให้มีการประชุมสรุปกิจกรรมร่วมกับตัวแทนของชุมชนประมาณ 30 คน ที่ร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมสุริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3 โดยถือเป็นกิจกรรมสุดท้ายของงบประมาณแผ่นดิน และเมื่อวันศุกร์ได้มีนิสิตนั่งมั่วสุม โดยมีอุปกรณ์พร้อมสุม จึงได้ทำการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาเชิญตัวไปนั่งที่ห้องสอบสวนก่อน โดยฝากให้ว่าที่ร้อยโทบุญญติตามตัวนิสิตมารายงานตัวด้วย

### 5.3 การทำหนังสือเชิญผู้อำนวยการเขตและเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ผู้อำนวยการสำนักฯ มอบหมายให้นางสาวณัฐวรรณ ทำหนังสือเชิญผู้อำนวยการเขต และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อเข้าร่วมประชุมกับอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมในวันที่ 15 กันยายน 2554  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

เลิกประชุม เวลา 10.51 น.

ประชุมครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2554

นางสาวนัทธี เฟื่องฟู ผู้บันทึกการประชุม  
นายสายัณ พุทธิลา ผู้ตรวจบันทึกการประชุม